

Bảo đảm an toàn khi tiêm vắc-xin cho học sinh

Sau huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình, từ ngày 30/11 - 2/12, các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 12 - 17 tuổi. Bảo đảm an toàn tiêm chủng là ưu tiên hàng đầu được các cấp, ngành, địa phương quan tâm bằng việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ quá trình tiêm.



Điểm tiêm vắc-xin tại Trường Tiểu học và THCS Vũ Văn (Vũ Thư).

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện

Tại Trường THPT Bắc Kiến Xương, công tác đón tiếp, hướng dẫn học sinh đến tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được thực hiện nghiêm túc đúng chỉ đạo của ngành Y tế. Học sinh khi đến tiêm được giáo viên hướng dẫn xếp hàng, kiểm tra thông tin, sau đó nhân viên y tế khám sàng lọc, tiêm và theo dõi trong 30 phút. Chị Đỗ Thị Thu Hương, phụ huynh học sinh chia sẻ: Trong những ngày qua, cô giáo chủ nhiệm của con tôi thường xuyên gửi đến gia đình những thông tin, lợi ích của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh. Lúc đầu gia đình cũng lo nhưng sau khi tìm hiểu thì vợ chồng tôi tin rằng tiêm vắc-xin là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay, nhất là khi dịch diễn biến phức tạp. Thấy giáo Vũ Văn Dương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để bảo đảm an toàn tiêm chủng, nhà trường đã khảo sát nguyện vọng của cha mẹ học sinh toàn trường. Đồng thời, gửi hướng dẫn cụ thể tới cha mẹ học sinh và học sinh các quy trình chuẩn bị cần thiết trước khi tiêm cũng như quá trình theo dõi sau tiêm. Nhà trường bố trí các khu vực chờ, theo dõi sau tiêm và phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp tham gia hỗ trợ học sinh trong quá trình tiêm.

Ông Ngô Văn Quang, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương cho biết: Phòng đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động này đến toàn thể phụ huynh, học sinh và nhân dân trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ; đồng thời, gửi phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng đối với trẻ em để phụ huynh nghiên cứu, đặc biệt có thông tin đến bộ phận khám sàng lọc tại điểm tiêm về tình hình sức khỏe của con em mình. Chúng tôi cũng đề nghị các cơ sở giáo dục phân chia thời gian cụ thể đối với từng khối lớp để

hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đi tiêm khi đến lịch; thực hiện "5K" trước, trong và sau khi tiêm; chủ động theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau khi tiêm. Đặc biệt, trước khi đi tiêm, phụ huynh chú ý cho con em mình ăn uống đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ. Khi phát hiện trẻ có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi, hoặc có những biểu hiện bất thường khác thì phải liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử trí kịp thời.

An toàn là yếu tố hàng đầu

Theo kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 26, từ ngày 30/11 - 2/12, toàn tỉnh sẽ tiêm 55.974 liều vắc-xin Pfizer cho trẻ em từ đủ 12 - 17 tuổi là cách thức hiệu quả để bảo vệ trẻ và tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch khi trẻ đi học trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, khi đã được tiêm vắc-xin không có nghĩa là trẻ sẽ không bị nhiễm Covid-19 nữa mà chỉ làm giảm sự nguy hiểm của bệnh trong trường hợp bị nhiễm virus. Do đó, ngành Giáo dục đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.



Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương khám sàng lọc cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Minh.

trẻ từ đủ 12 - 17 tuổi; 5 huyện còn lại là Đông Hưng, Tiền Hải, Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Thái Thụy sẽ tiêm cho trẻ từ 15 - 17 tuổi. Vắc-xin được sử dụng là vắc-xin Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt. Trẻ sẽ được tiêm 2 mũi, cách nhau 3 - 4 tuần. Bác sĩ Nguyễn Bá Chiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Bình cho biết: Yêu cầu hàng đầu trong việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em là bảo đảm an toàn tiêm chủng. Trong đợt 26 này, Bệnh viện có trên 20 bác sĩ, điều dưỡng được điều động tiêm vắc-xin cho học sinh. Để bảo đảm an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch Covid-19, quá trình tiêm phải tuân thủ các biện pháp như: bảo đảm khoảng cách giữa các khâu trong một dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại điểm tiêm; chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi với số lượng phù hợp. Chúng tôi bố trí 4 nhân viên y tế thực hiện khám sàng lọc cho trẻ đầy đủ trước khi tiêm theo quy định, kịp thời phát hiện những trường hợp chống chỉ định hoặc tạm hoãn. Đồng thời, bố trí lực lượng cấp cứu sẵn sàng xử lý các sự cố.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, phụ huynh cần hỗ trợ bên cạnh trẻ 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Không nên để trẻ uống rượu, bia, các chất kích thích và đặc biệt không để trẻ vận động mạnh, chơi thể thao ít nhất trong 3 ngày đầu sau khi tiêm vắc-xin. Sau khi tiêm, phụ huynh cần thường xuyên đo thân nhiệt, bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ. Khi phát hiện trẻ có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi, hoặc có những biểu hiện bất thường khác thì phải liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử trí kịp thời.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 12 - 17 tuổi là cách thức hiệu quả để bảo vệ trẻ và tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch khi trẻ đi học trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, khi đã được tiêm vắc-xin không có nghĩa là trẻ sẽ không bị nhiễm Covid-19 nữa mà chỉ làm giảm sự nguy hiểm của bệnh trong trường hợp bị nhiễm virus. Do đó, ngành Giáo dục đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

DẶNG ANH

Bếp ăn không đồng - chia sẻ yêu thương



Mỗi ngày, bếp ăn không đồng trao tặng hàng trăm suất ăn miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cách ly tập trung.

Trong thời gian xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) phong tỏa toàn bộ địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19, đều đặn mỗi ngày, bếp ăn không đồng của nhân dân thôn Kiến Xá vẫn đó đây để có những suất ăn nóng, miễn phí gửi tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, các khu cách ly y tế tập trung, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tình người, sự sẻ chia lan tỏa giữa vùng tâm dịch. Bà Hà Thị Nhạn, thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá, người khởi đầu bếp ăn không đồng chia sẻ: Từ ngày 14/11, khi xã mới thực hiện phong tỏa, tôi rất muốn đóng góp công sức nhỏ bé tham gia chống dịch bằng việc nấu cơm ủng hộ lực lượng trực chốt của thôn. Ngày nấu cơm đầu tiên, tôi tự ủng hộ gạo, kinh phí mua thực phẩm và nấu 36 suất cơm dành tặng những người làm nhiệm vụ tại các chốt. Nhận thấy việc làm của tôi ý nghĩa, chị em phụ nữ, nhân dân trong thôn xin góp công, góp của cùng tham gia nấu ăn ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Được sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền thôn, bếp ăn không đồng của thôn Kiến Xá ra đời và nhanh chóng lan tỏa, phát huy hiệu quả.

Từ ngày thành lập đến nay, bếp ăn không đồng thu hút 9 tình nguyện viên là bà con trong thôn tham gia và đặt địa điểm tại chùa Thượng, thôn Kiến Xá. Bếp tổ chức nấu, vận chuyển, trao tặng miễn phí 2 bữa cơm/

ngày; số lượng từ 65 - 200 suất ăn/bữa. Ban đầu, kinh phí còn khó khăn, bếp ăn không đồng chỉ nấu cơm dành tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của nhân dân thôn Kiến Xá. Sau đó nhận được sự chung tay góp sức ủng hộ kinh phí, thực phẩm, rau sạch của đồng đội con em quê hương, tổng kinh phí đến nay được hơn 100 triệu đồng, tạo nguồn lực để các tình nguyện viên mở rộng phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch của các thôn bạn, của xã, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng suất ăn cho người đang cách ly tập trung tại xã 2 ngày/tuần... Đặc biệt, bếp ăn không đồng còn trích kinh phí trao tặng gạo, quà cho các gia đình có trường hợp F0 hoàn cảnh khó khăn; mua quần áo bảo hộ và dụng cụ sát khuẩn hỗ trợ thôn Kiến Xá phòng, chống dịch.

Chị Phạm Thị Hương, tình nguyện viên bếp ăn không đồng chia sẻ: Với số lượng bình quân hơn 100 suất ăn/bữa, 2 bữa/ngày, chúng tôi khá vất vả. Mọi người thường có mặt từ sáng sớm đến tối muộn để tham gia các phần việc: lựa chọn thực phẩm, chế biến, nấu nướng, đóng hộp, chia suất ăn, vận chuyển suất ăn đến các điểm cần hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đều ý thức cao, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, tránh lây nhiễm dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng

đồng. Tuy vất vả nhưng chúng tôi rất vui vì được góp sức tham gia chống dịch, bảo vệ quê hương. Anh Phạm Khắc Hạnh, tình nguyện viên, đầu bếp của bếp ăn không đồng cho biết: Chúng tôi lựa chọn nguồn thực phẩm tươi, sạch, an toàn và chú trọng cân đối lượng và chất ở từng suất ăn, bảo đảm dinh dưỡng. Tình nguyện viên ai cũng nhiệt tình, cố gắng nấu những suất cơm ngon, ấm nóng như nấu những bữa cơm cho gia đình mình.

Anh Bùi Ngọc Triển, thành viên đội thanh niên xung kích tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 xã Nguyễn Xá chia sẻ: Mỗi ngày nhận được những suất cơm đúng giờ, đúng bữa từ bếp ăn không đồng giúp chúng tôi yên tâm tham gia các nhiệm vụ phòng, chống dịch của thôn, xã như bám chốt, vận chuyển hàng hóa từ ngoài vào vùng phong tỏa, phun khử khuẩn... Những bữa ăn ngon, luôn ấm nóng khiến chúng tôi rất xúc động, cảm nhận được sự yêu thương, chia sẻ của các tình nguyện viên và nhân dân trong thôn.

Trong thời điểm khó khăn nhất, giữa tâm dịch Nguyễn Xá, hoạt động của bếp ăn không đồng đã góp phần lan tỏa yêu thương, thu hút sức lan, cùng nhau đoàn kết chiến thắng đại dịch.

QUYNH LƯU

Gần 10 năm giữ cương vị Bí thư Chi bộ thôn Rừng Trục Nam, xã Nam Thăng (Tiền Hải), ông Nguyễn Văn Dũng luôn nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào, hoạt động của thôn, năng động, tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn học tập. Ngay từ khi còn trẻ, ông Dũng đã nhiệt tình với các phong trào, hoạt động của địa phương, đặc biệt là phong trào thanh niên, nhiều năm liền làm bí thư chi đoàn thôn. Năm 1995, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó đến nay ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Chi bộ giao. Năm 2012, ông được tin nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn. Từ đó, ông cùng Chi ủy, Chi bộ đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo hiệu quả trên các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của thôn. Ông chia sẻ: Một trong những yếu tố mà tôi đặc biệt chú trọng đó là lấy việc gương mẫu đi đầu của đảng viên làm nòng cốt, từ đó tạo sự lan tỏa tới quần chúng nhân dân. Nhờ vậy mà hầu hết các nhiệm vụ đều được thực hiện thành và đạt kết quả tốt, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn bộ 5,5km đường giao thông trong thôn đều được mở rộng, cứng hóa theo đúng tiêu chí nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hàng nghìn mét vuông đất, hàng nghìn ngày công lao động và đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng. Thời gian gần đây nhân dân còn đóng góp trên 250 triệu đồng để làm cống và lắp điện chiếu sáng tất cả các tuyến đường để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm

Để nâng cao thu nhập cho người dân trong thôn, ông Dũng cùng Chi bộ đã bàn bạc và đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có khuyến khích người dân chăn nuôi quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để cho năng suất cao; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng cánh đồng mẫu lớn cùng một giống lúa chất lượng cao; đồng thời, duy trì và phát triển các ngành nghề sẵn có của địa phương như làm

trống, sản xuất bánh kẹo, mộc, xây dựng, cơ khí...; tận dụng vị trí nằm ở trung tâm xã và có cơ sở phát triển mạnh thương mại, dịch vụ. Nhờ vậy, so với các thôn khác, mức sống của người dân thôn Rừng Trục Nam hiện nay cao hơn; thu nhập bình quân đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo còn gần 2%.

Cùng với phát triển kinh tế, ông Dũng và Chi bộ còn coi

trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được chú trọng ngay từ đầu năm; các gia đình ngay sau khi đăng ký đều chấp hành đầy đủ quy định. Hiện nay, thôn Rừng Trục Nam có khoảng 35% dân số là đồng bào Công giáo. Bằng uy tín của mình, ông Dũng đã vận động bà con giáo dân nghiêm chỉnh



Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào, hoạt động của thôn, ông Nguyễn Văn Dũng còn rất tích cực, năng động trong phát triển kinh tế gia đình.

chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết, gần gũi với nhau. Hàng năm, thôn có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 3 năm liền (2018 - 2020) thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào, hoạt động của thôn, ông Dũng còn rất tích cực, năng động trong phát triển kinh tế gia đình. Ông cho biết: Ruộng của gia đình tôi có hơn 1 mẫu, còn lại là ruộng của bà con trong thôn. Thời gian gần đây, do chuyển dịch cơ cấu lao động, người dân chủ yếu đi làm tại các công ty, xí nghiệp; lao động còn lại ở địa phương chủ yếu là người già cả, không còn sức lao động; đồng ruộng bị chuột phá hoại nhiều nên người dân không còn mặn mà, nhiều diện tích bị bỏ hoang gây lãng phí. Để khắc phục tình trạng trên, tôi đã đứng ra nhận cấy ruộng của bà con, đồng thời vận động thêm một số người trong thôn cùng cấy. Họ thấy mình làm nên làm thế. Từ hơn 5 mẫu ruộng, mỗi năm gia đình tôi thu về trên 20 tấn thóc, trị giá 160 triệu đồng. Ngoài ra tôi còn chăn nuôi gia cầm, mỗi năm thu về khoảng 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn; trao đổi kinh nghiệm làm ăn với bà con lối xóm... Ông được nhân dân tin yêu, quý trọng.

ĐẠO QUYNH

Tiền Hải Triển khai đề án sản xuất vụ xuân, hè năm 2022

Chiều ngày 1/12, huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân, hè năm 2022. Theo kế hoạch, vụ xuân huyện Tiền Hải phần đầu gieo trồng 9.900ha, trong đó các giống lúa thuần chất lượng, năng suất cao chiếm 95%; lúa lai khoảng 5% diện tích; cây màu xuất, màu hè đạt 3.050ha.

Để đạt kế hoạch đề ra, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền đến nhân dân thực hiện nghiêm đề án sản xuất, trong đó chấp hành nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống; áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất. Các HTX bảo đảm tốt các dịch vụ làm đất, thủy nông, cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông dân làm đất, gieo cấy, chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ xuân, vụ hè năm 2022; huy động nhân lực, phương tiện nạo vét, sửa chữa các cống đầu khâu, trạm bơm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện trong sản xuất vụ xuân, vụ hè, các xã, thị trấn cần căn cứ điều kiện cụ thể có cơ chế hỗ trợ riêng để khuyến khích nông dân sản xuất theo kế hoạch đã đề ra.

MANH THẮNG

Quỳnh Phụ Ra quân cây lặt đất, vệ sinh đồng ruộng

Sáng ngày 1/12, huyện Quỳnh Phụ tổ chức phát động ra quân cây lặt đất, vệ sinh đồng ruộng.

Tại các xã: An Tràng, An Mỹ, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc..., địa phương huy động máy cơ giới tổ chức cây lặt đất, bà con xã viên vệ sinh đồng ruộng. Việc tổ chức cây lặt đất, vệ sinh đồng ruộng nhằm cải tạo đất, tiêu diệt mầm bệnh và hạn chế nguồn thức ăn của chuột. Cùng với cây lặt đất, các địa phương tổ chức nạo vét mương máng, đắp bờ vùng, bờ thửa nhằm bảo đảm tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tổ chức diệt trừ chuột đồng loạt để ngăn chặn chuột gây hại trên rau màu và các cây lương thực, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Theo kế hoạch, việc cây lặt đất, vệ sinh đồng ruộng tập trung từ ngày 1 - 10/12/2021, phần đầu xong trước ngày 20/12/2021.

NGUYỄN CƯỜNG